



ขั้นที่	ผู้กระทำการ	รายละเอียดของงาน	เวลา (วัน)	มาตรฐานเวลาและตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
			๑๐	ตัวชี้วัด	
๓		๑. รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ๒. สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมตามรุ่น และพื้นที่ฝึกอบรม (พื้นที่พัฒนาผล หรือพื้นที่ลี้ภัย)	๑๐	- จำนวนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ครบทุกนาย	หน.แผนและโครงการ กศษ. บก.ยศ.ทร.
๔		๑. จัดรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามรุ่น และพื้นที่ฝึกอบรม ๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามรุ่น และพื้นที่ฝึกอบรม เสนอให้ จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ	๓	- ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ค่าเป้าหมาย : > ๒ สัปดาห์ ก่อนเปิดการฝึกอบรม	หน.แผนและโครงการ กศษ. บก.ยศ.ทร.
๕		จก.ยศ.ทร. ลงนามอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามรุ่น และพื้นที่ฝึกอบรม ของแต่ละหลักสูตร	๓	- ร้อยละของจำนวนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติมีความคลาดเคลื่อน ช้ำซ้อน ต่อจำนวนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดของแต่ละหลักสูตร ค่าเป้าหมาย : < ร้อยละ ๑	หน.แผนและโครงการ กศษ. บก.ยศ.ทร.

ชั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดของงาน	มาตรฐานเวลาและวิธีวัด		
			เวลา (วัน)	วิธีวัด	
๒		<p>๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับ การอนุมัติ จากกรมหลักสูตร รัฐบาลฝึกอบรม และพื้นที่ฝึกอบรม</p> <p>๒. แจ้งรายชื่อให้ รร.พจ.ยศ.ทร. และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับการฝึกอบรมทราบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด</p>	๑๐	<p>๑. ระดับความถี่ของการจัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตรงตามรุ่น และพื้นที่ฝึกอบรม ตรงตามความต้องการและความจำเป็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๒. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อ และรายละเอียดการปฏิบัติ การเข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ</p> <p>ค่าเป้าหมาย : <math>\geq 1</math> สัปดาห์ ก่อนเปิด การฝึกอบรม</p> <p>๓. จำนวนครั้งในการแจ้งรายละเอียด การฝึกอบรมให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรทราบทางเว็บไซต์ ค่าเป้าหมาย : <math>\geq 1</math> ครั้ง</p> <p>๔. จำนวนการใช้กระดาษสำเนาแจ้งรายชื่อ และรายละเอียดการปฏิบัติให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลดลง จากปีที่ผ่านมา</p> <p>ค่าเป้าหมาย : <math>\geq 2</math> รีม/ปี/หลักสูตร</p>	<p>หม.แผนและโครงการ กศษ. บก.ยศ.ทร.</p>
			๓๐		

ตรวจถูกต้อง

น.อ. *Pho Bunn*

(ชัย เกตุวิวัฒน์กิจ)

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.

๒๕๐ พ.ศ.๖๓